

BGRIM มี 8 โรงไฟฟ้าจ่อ กำลังผลิต 499 MW



ปริญญาด สุทธรวาทะ

ปริญญาด - BGRIM มั่นใจผลงานปี 2560 เป็นไปตามแผน เตรียมกดปุ่มเปิด 8 โรงไฟฟ้าใหม่ภายในปี 2561 ขยายกำลังผลิตไฟฟ้าทุนพอร์ตฟอกโบรกรมองกลยุทธ์การขยายกำลังผลิตยังเพิ่มโอกาสเติบโตทุกปี → → → **อ่านหน้า 2**

➔ BGRIM (ต่อจากหน้า 1)

ส่งเทคนิคพิกัดต้น 29 บาท

นางปริญญาด สุทธรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเปิดโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ 8 โรง ภายในปี 2561 แบ่งเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก กำลังการผลิตติดตั้ง 5 เมกะวัตต์ จำนวน 4 โครงการ ทั้งพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด, โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm และธุรกิจติดตั้ง Solar Rooftop บนหลังคาโรงงานลูกค้าของบริษัท อีกจำนวน 1 โครงการ และโครงการโรงไฟฟ้าทดแทน (SPP Replacement) อีกจำนวน 3 โครงการกำลังการผลิตรวม 499 เมกะวัตต์

ซึ่งการเดินหน้าเปิดโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นหนึ่งในแผนระยะยาวของบริษัทอยู่แล้ว เพราะปัจจุบันบริษัทมีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วจำนวนทั้งสิ้น 28 โครงการ โดยมีโครงการโรงไฟฟ้า SPP (Small Power Producer) จำนวน 12 โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

จำนวน 15 โครงการ และโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำอีก 1 โครงการมีกำลังการผลิตรวม 1646 เมกะวัตต์

● ผลงานเข้าเป้า

สำหรับภาพรวมผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลัง 2560 คาดว่าเติบโตดีกว่าช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถบอกออกมาเป็นตัวเลขได้ แต่อย่างไรก็ตามยังเชื่อว่าการเติบโตของบริษัท จะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างแน่นอน โดยในช่วงที่เหลือของปีนี้ บริษัทหวังว่าไม่พบจะมีการขึ้นเสถียรภาวะใดเกิดขึ้น เพราะอยู่ในช่วงระหว่างการรอ การประกาศผลของโครงการต่างๆ ที่บริษัทได้ยื่นรวมประมูลไปเท่านั้น

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รายงานบทวิเคราะห์หุ้น BGRIM โดยระบุว่าจากแผนการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้า เราคาดว่ากำไรจากธุรกิจหลักจะโตถึง 29% CAGR และเชื่อว่ากำไรสุทธิของบริษัทจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งถึง 46% ในปี 2561 จากการเริ่มโครงการใหม่ในปี และการรับรู้รายได้จากโครงการใหม่เต็มปี

ทั้งนี้การเติบโตสูงเป็นอันดับที่ 2 ในกลุ่มโรงไฟฟ้าแบบ Conventional และเรามองว่าธุรกิจของบริษัทมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องไปจนถึงปี 2565 จากแผนการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าเป็น 1613 เมกะวัตต์ (+77% จากกำลังการผลิตที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน) ดังนั้นมองว่าการเพิ่มกำลังการผลิตใหม่ทุกปีจะทำให้ผลประกอบการเติบโตทุกปีเช่นกัน

● พิกัดต้น 29 บาท

นางสาวศศิมา หัตถกิจนิกร นักวิเคราะห์หลักทรัพ์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงสัญญาณทางด้านเทคนิคราคาหุ้น BGRIM โดยประเมินแนวรับอยู่ที่ 26.5 บาท ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 29.00 บาท

ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น BGRIM (3 พ.ย. 60) ปิดที่ระดับ 27.25 บาท ลดลง 0.25 บาท หรือ 0.91% ระหว่างวันปรับขึ้นสูงสุดที่ระดับ 28.25 บาท ต่ำสุดอยู่ที่ 27.25 บาท มีมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 680.24 ล้านบาท 📈